

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
วันศุกร์ ที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๗ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไสว สดโสง	ประธานสภา อบต.หนองแวง		
๒	นางสำราญ เทียงโสง	รองประธานสภา อบต.หนองแวง		
๓	นางศุภากรณี งามจิตต์	สมาชิกสภา อบต.หนองแวง หมู่ที่ ๗		
๔	นายธวัชชัย สดโสง	สมาชิกสภา อบต.หนองแวง หมู่ที่ ๘		
๕	นายถาวร เสริญโสง	สมาชิกสภา อบต.หนองแวง หมู่ที่ ๙		
๖	นายชวลิต ศรีมันตะ	สมาชิกสภา อบต.หนองแวง หมู่ที่ ๑๐		
๗	นายสอาด ผาดโสง	สมาชิกสภา อบต.หนองแวง หมู่ที่ ๑๑		
๘	นางกนกวรรณ เชียงล้ำ	สมาชิกสภา อบต.หนองแวง หมู่ที่ ๑๓		
๙	นางสาวศิริวรรณ แสนนอก	เลขานุการสภา อบต.หนองแวง		

ผู้ขาดประชุม - คน

ผู้ลาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวณัฐนันท์ หุโสง	นายก อบต.หนองแวง		
๒	นายคณิต รอบโสง	รองนายก อบต.หนองแวง		
๓	นางนิลบล พัทธาชีวิน	รองนายก อบต.หนองแวง		
๔	นายอักรชัย คุณนอก	เลขานุการนายก อบต.หนองแวง		
๕	นางจันทร์หอม ศักบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.		
๖	นางวรางคณา หุโสง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
๗	นายสุขสันต์ ศรีจินดา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ		
๘	นางนลินี พิมพา	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๙	นายอภิวัฒน์ บุปผา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ		
๑๐	นางสาวกุหลาบ ชุมจันทร์	ครูชำนาญการ		
๑๑	นายภูติส ใจวงศ์ผาบ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		
๑๒	นางสาวเขมิกา อินทร์หา	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		
๑๓	นางปริฉัตร บุญปลุก	นายช่างโยธาชำนาญงาน		
๑๔	นางจามรี พอร์ด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		
๑๕	นางสาวพัชวรรณ คุณคำ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ		
๑๖	นางสาวกนกวรรณ พันธุ์ศรี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		
๑๗	นางสาววิภาวรรณ วงษ์พันธ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน		

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ผู้มาประชุม จำนวน ๙ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไสว สดไธสง	ประธานสภาฯ	ไสว สดไธสง	
๒	นางสำราญ เทียงไธสง	รองประธานสภาฯ	สำราญ เทียงไธสง	
๓	นางศุภาภรณ์ งามจิตต์	ส อบต.หมู่ ๗	ศุภาภรณ์ งามจิตต์	
๔	นายธวัชชัย สดไธสง	ส อบต.หมู่ ๘	ธวัชชัย สดไธสง	
๕	นายถาวร เสริญไธสง	ส อบต.หมู่ ๙	ถาวร เสริญไธสง	
๖	นายชวลิต ศรีมันตะ	ส อบต.หมู่ ๑๐	ชวลิต ศรีมันตะ	
๗	นายสะอาด ผาดไธสง	ส อบต.หมู่ ๑๑	สะอาด ผาดไธสง	
๘	นางกนกวรรณ เชียงล้ำ	ส อบต.หมู่ ๑๓	กนกวรรณ เชียงล้ำ	
๙	น.ส.ศิริวรรณ แสนนอก	เลขานุการสภาฯ	ศิริวรรณ แสนนอก	

ผู้ขาดประชุม - คน

ผู้ลาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวณัฐนันท์ หูไธสง	นายก อบต.หนองแวง	ณัฐนันท์ หูไธสง	
๒	นายคณิต รอบไธสง	รองนายก อบต.หนองแวง	คณิต รอบไธสง	
๓	นางนิลบล พ็ชราชีวิน	รองนายก อบต.หนองแวง	นิลบล พ็ชราชีวิน	
๔	นายอัครชัย คุณนอก	เลขานุการนายก อบต.หนองแวง	อัครชัย คุณนอก	
๕	นางจันทร์หอม ศักบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	จันทร์หอม ศักบุตร	
๖	นางวรางคณา หูไธสง	นักวิชาการเงินและบัญชี	-	
๗	นายสุขสันต์ ศรีจินดา	นักวิชาการเกษตร	สุขสันต์ ศรีจินดา	
๘	นางนลินี พิมพา	นักพัฒนาชุมชน	นลินี พิมพา	
๙	นายอภิวัฒน์ บุปผา	นักวิชาการศึกษา	อภิวัฒน์ บุปผา	
๑๐	นางสาวกุหลาบ ชุมจันทร์	ครูชำนาญการ	กุหลาบ ชุมจันทร์	
๑๑	นายภูติส ใจวงศ์ผาบ	วิศวกรโยธา	ภูติส ใจวงศ์ผาบ	
๑๒	นางสาวเขมิกา อินทร์หา	นักพัฒนาชุมชน	เขมิกา อินทร์หา	
๑๓	นางปริฉัตร บุญปลุก	นายช่างโยธา	ปริฉัตร บุญปลุก	
๑๔	นางจามรี พอร์ด	เจ้าพนักงานธุรการ	จามรี พอร์ด	
๑๕	นางสาวพัชรวรรณ คุณคำ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	พัชรวรรณ คุณคำ	
๑๖	นางสาวกนกวรรณ พันธุ์ศรี	เจ้าพนักงานธุรการ	กนกวรรณ พันธุ์ศรี	
๑๗	นางสาววิภาวรรณ วงษ์ขันธุ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	วิภาวรรณ วงษ์ขันธุ์	



เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภาฯ	เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้เข้าในที่ประชุมจำนวน ๘ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมฯ ขอเรียนเชิญท่านสะอาด ผาดไธสง ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ โดยพร้อมเพรียงกัน และเรียนเชิญท่านประธานสภาฯเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบวาระต่อไป ในลำดับต่อไปค่ะ
ประธานสภาฯ	เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองแวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
ประธานสภาฯ	การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุม หากมีท่านใดจะเสนอหรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ชี้แจงในที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	รับรอง ๗ เสียง ไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ) (องค์ประชุม ๘ เสียง)
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔ ประธานสภาฯ	เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ๔.๑ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ร้างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น (มีมติรับหลักการเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น) และได้กำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น วันที่ ๑๒-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น

กำหนดนัดเวลาให้ผู้บริหาร ผู้ยื่นเสนอขอแปรญัตติ เข้าชี้แจงในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงไปแล้วนั้น ในโอกาสนี้จึงขอนำเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อนำเข้า สู่ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ต่อไป

### วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติม ในตอนใดหรือข้อความใดบ้าง การแปรญัตติ และลงมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด

การส่งความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการส่งคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์ ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่ กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ประธานกรรมการแปรญัตติ ได้ส่งบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ส่งรายงานผลการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมทั้งร่างข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาด้วยแล้ว และกระผมในฐานะประธานสภาได้ส่งหนังสือ เรื่อง ส่งรายงานผลฯ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้กับทุกท่านทราบแล้วนั้น กระผมขอเชิญ ประธานกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการรับคำแปรญัตติฯ และรายงานมติของ คณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ทราบ เชิญครับ

นายถาวร เสริญไธสง  
ประธานกรรมการแปรฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่าน กระผมนายถาวร เสริญไธสง ประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่สภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้มีมติในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เลือก คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดำเนินการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่ เรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุมคณะกรรมการแปร ญัตติ ดังนี้



๑. ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประสงค์จะยื่นคำแปรญัตติแต่อย่างใด
  ๒. คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามร่างเดิมตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณา
  ๓. ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อความใด ๆ ของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว
  ๔. ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
- รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ-

### ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕  
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

### รับทราบ

#### เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ วรรคท้าย ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมีได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินสงฆ์เงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมายและในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ วรรคแรก ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

วรรคสอง ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

- ประธานสภาฯ เนื่องจากคณะกรรมการแปรรูปได้ ได้แถลงว่าไม่มีผู้โดยยื่นคำแปรญัตติและคณะกรรมการแปรรูปได้มีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามร่างเดิมที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรรูปพิจารณา โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใด หรือ ข้อใด ของร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าว และไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปใดๆ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใดๆ ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ
- ที่ประชุมสภา -ไม่มี-
- ประธานสภาฯ ในเมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปราย กระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงท่านใด เห็นชอบให้คงไว้ร่างเดิมสำหรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ผู้บริหารฯเสนอโดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ เพื่อผ่านวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติไปสู่วาระที่ ๓ วาระพิจารณา ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป ขอได้โปรดยกมือด้วยครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบ ๗ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
(องค์ประชุม ๘ เสียง)
- ประธานสภาฯ เวลา ๑๐.๔๐ น ขอพักการประชุมสภาฯ ๑๐ นาที เข้าประชุมสภาฯอีกครั้งในเวลา ๑๐.๕๐ น ครับ
- เวลา ๑๐.๕๐ น เริ่มการประชุมสภาฯต่อ
- ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ
- ประธานสภาฯ ๕.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ)
- ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย เชิญครับ
- เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ค่ะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ วรรคแรก การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

พรรคสอง ในการพิจารณาวันนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น  
ข้อบัญญัติหรือไม่

ประธานสภาฯ  
ที่ประชุมสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอให้มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้หรือไม่ เชิญเสนอครับ  
-ไม่มี-

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ มติในวาระที่ ๓ ชั้นลงมตินี้ กระผมขอมติที่ประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
และประกาศใช้ต่อไปหรือไม่ หากเห็นชอบได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๗ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)  
(องค์ประชุม ๘ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๖  
น.ส.ณัฐนันท์ หูไรสง  
นายก อบต

เรื่องอื่นๆ

๑.แจ้ง ชกส สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์ จะทำการติดตั้งตู้ ATM ที่บริเวณด้านหน้า อบต.  
เพื่อบริการประชาชน

ที่ประชุม  
สุขสันต์ ศรีจินดา  
นักวิชาการเกษตร

๒.แจ้งเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดสระแก้ว  
รับทราบ

๓.แจ้งการเข้าอบรมนำเสนอแผนงานด้านพลังงานของสนง.กำกับกิจการพลังงานจังหวัด  
บุรีรัมย์ ที่ รร สกายวิวรีสอร์ท เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้นำเสนอโครงการด้าน  
พลังงานตำบลหนองแวง จำนวน ๖ โครงการ

๑.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น ขนาดไม่  
น้อยกว่า ๓๕๐ วัตต์

๒.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล  
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์

๓.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเตาเผาขยะไร้ควัน ขนาด ๒๐๐ ลิตร

๔.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเตาเศรษฐกิจประยุกต์ แบบมลฑล

๕.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบผลิตแก๊สชีวภาพในครัวเรือน(ฝาครอบลอย  
ขนาด ๒๐๐ ลิตร)

ที่ประชุม  
อภิวัฒน์ บุปผา  
นักวิชาการศึกษา

๖.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบอบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร  
รับทราบ

๔.แจ้งการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน ๒๖๐ วันภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๖ เนื่องโรงเรียนปิดภาคเรียน จัดซื้อรอบ ก.ย.-๑๐ ต.ค.๒๕๖๖

ก.ย. ๖๖= ๒๐ วัน

ต.ค.๖๖ = ๘ วัน

๑๐ ต.ค.๖๖ ปิดเทอม ๓๐ วัน รวมทั้งสิ้น ๕๘ วัน



ที่ประชุม  
ปริฉัตร บุญปลูก  
นายช่างโยธา

- ๕.อาหารกลางวันโรงเรียน ทั้ง ๔ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดสรรเงินได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  
จำนวน ๒๐๐ วัน ส่วน ศพต อบต.หนองแวง จำนวน ๒๔๕ วัน
- ๖.ศพต ดำเนินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการ เป้าระวังการเลี้ยงดูเด็ก ของ ศพต  
อบต.หนองแวงดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
- รับทราบ
- ๗.รายงานการดำเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินเหลือจ่าย คงเหลือจำนวน ๓  
โครงการ
- ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๑๐ สายทางจากนางางสมยงค์ ศรีภา-ทางหลวง  
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ (จ่ายขาดสะสม)รอผลทดสอบ
- ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๑๓ ช่วงนายนายสมหวัง เดชโคบุตร-หนองเหมื่อน้อย  
(รอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)จ่ายขาดสะสม
- ๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๑๓ รอบหมู่บ้าน ของ หจก.ยังมีสุข(เงินเหลือจ่าย)เข้า  
ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ดำเนินการแล้วเสร็จ(รอเบิกจ่าย)จำนวน ๖ โครงการ
- ๑.ขั้ดลอกอ่างเก็บน้ำ
- ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๑๕
- ๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๑๑ นางกุลลาป สำราญพิทักษ์-ห้วยวังหิน
- ๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๗ สายทางบ้านนางนงนุช หีบไธสง-ทางเข้าบ้านโนน
- ๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ ๙ บ้านบง -บ้านจอกเดี่ยว พุทไธสง
- ๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ บ้านแกใต้ หมู่ ๑๔-หนองนกคู่ หมู่ ๑๐  
(รอผลทดสอบ)

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา

มีท่านใด จะเสนอหรือแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวศิริวรรณ แสนนอก)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจแล้วถูกต้อง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสะอาด ผาดไธสง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายถาวร เสริญไธสง)



(ลงชื่อ) กนกวรรณ เชียงลำ กรรมการ/เลขานุการ  
(นางกนกวรรณ เชียงลำ)

-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง รับรองเมื่อวันที่ .....

(ลงชื่อ) CS  
(นายไสว สดไธสง)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง